

ชุมพรจ่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2212 วันที่ 26 เม.ย. - 28 เม.ย. 2550



<http://www.thannews.th.com/detailnews.php?id=T012212m&issue=221>

จ.ชุมพรเดินหน้าสร้างกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมเขาเจ้าเมือง-เกาะมะพร้าว หวังบูรณาการท่องเที่ยว ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เปิดทางเอกชนเข้าลงทุน คาดใช้งบกว่า 1 พันล้านบาท แจกหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2552 ด้านเอกชนหนุนสุดตัว เชื่อส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาจังหวัด

นายพินัย อนันตพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ"ว่าจังหวัดชุมพรกำลังเร่งผลักดันโครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้าจากเขาเจ้าเมืองสู่เกาะมะพร้าว ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมการลงทุน อาชีพ และรายได้ของท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการว่าจ้างศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) และจัดทำรายละเอียด ใช้งบประมาณจำนวน 5 ล้านบาทเริ่มศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549- กรกฎาคม 2550

นอกจากนี้จังหวัดยังได้เตรียมจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนครั้งที่ 1 ในเร็วๆ นี้ ในเขตพื้นที่ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียดของโครงการแก่ประชาชนเป็นระยะ และลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า เป็นโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ด้วยการสร้างกระเช้าลอยฟ้า จากบริเวณเขาเจ้าเมืองเชื่อมโย่งไปยังเกาะมะพร้าว หรือเกาะรังนก ห่างจากฝั่งเขาเจ้าเมืองประมาณ 1.5 กม.สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสธรรมชาติในจังหวัดชุมพร และชมความสวยงามของเกาะรังนก ซึ่งได้ศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบองค์ประกอบของโครงการเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้ว รูปแบบของกระเช้าลอยฟ้าที่จะก่อสร้างจะมีลักษณะเดียวกับกระเช้าลอยฟ้าที่จังหวัดชัยนาท

ส่วนการลงทุนจะเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจเป็นผู้ลงทุน ขณะนี้มีเอกชนหลายรายเริ่มสอบถามและให้ความสนใจ โดยมูลค่าการลงทุนในเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท หากทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2552 นอกจากนี้ทางจังหวัดยังมีโครงการต่างๆ

เพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว และการลงทุนอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการท่าเทียบเรือยอร์ช โครงการมารีน่าครบวงจร โครงการซีวิลด์ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนน สนามบิน และการฟื้นฟู พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและขยายแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมั่นใจว่าในอนาคตอันใกล้จังหวัดชุมพรจะกลับมาเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง และอยู่ในแถวหน้าด้านการท่องเที่ยวอีกครั้ง

ด้านนายอาทิตย์ ลิ้มอุดมพร ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร กล่าวถึง โครงการดังกล่าวว่า แม้ว่าจะห่วงในเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ ทัศนียภาพความเป็นธรรมชาติอยู่บ้าง แต่เชื่อว่าหากโครงการเกิดขึ้นจะส่งผลดีต่อ เศรษฐกิจโดยรวมภายในจังหวัด และกระเช้าลอยฟ้าจะกลายเป็นจุดเด่นที่สามารถใช้เป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรเพิ่มมากขึ้น